



ข่าวสาร เกษตรพัฒนา

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
Faculty of Food and Agricultural Technology



ฉบับที่ 98 ภาคการศึกษา 1/2558 ประจำวันที่ 10 - 14 สิงหาคม พ.ศ. 2558

สาส์นจากคณบดี

ในนามบุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ขอต้อนรับนักศึกษาทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศการเรียนรู้ประจำปีการศึกษา 2558 ด้วยความยินดียิ่ง ขอให้นักศึกษาทุกท่านตั้งใจเก็บเกี่ยวความรู้ ประสบการณ์ด้านวิชาการและกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ จากครูเขียว-ขาว เพื่อหล่อหลอมให้เป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์ดังอัตลักษณ์บัณฑิตประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร

“บัณฑิต จิตสาธารณะ มีสัมมาคารวะ ใฝ่รู้ สู้งาน”

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่นด้านการวิจัยและบริการวิชาการประจำปี 2558

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา คณาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหารได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่นด้านการวิจัยและบริการวิชาการประจำปี 2558 ดังนี้ 1. ด้านการวิจัย ประเภทผลงานวิจัยตีพิมพ์ยอดเยี่ยม ได้แก่ ผศ.ดร.คงศักดิ์ ศรีแก้ว 2. ด้านการบริการวิชาการ ประเภทผลงานหรือโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ได้แก่ ผศ.อรพิน เสละคร ประเภทผลงานหรือโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ได้แก่ ผศ.ดร.ปิยวรรณ ศุภวิทิตพัฒนา ประเภทผลงานนวัตวิทย์ได้แก่ ผศ.ดร.น้ำทิพย์ วงษ์ประทีป ระหว่างการประชุม Pre School บุคลากรสายวิชาการ สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน นายอดิศักดิ์ แก้วก่องทรัพย์ รับโล่รางวัลบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2555 ระหว่างการประชุม Pre School บุคลากรสายสนับสนุน วันที่ 4 สิงหาคม 2558 ณ ห้อง ท.209 อาคารทีปวิชัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม



คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหารจัดกิจกรรมสร้างเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร

ผศ.ดร.ธวัชชัย ศุภวิทิตพัฒนา คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มอบโล่รางวัลแก่บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนที่มีคุณลักษณะ “คิดบวก ผนวกใจ สร้างสุขให้องค์กร” ได้แก่ อาจารย์ ดร.จักรกฤษ ศรีระออบ และนายพนม อินทสิทธิ์ เพื่อเป็นการสร้างขวัญ กำลังใจ ในการทำงาน อีกทั้งยังได้มอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีแก่นายอดิศักดิ์ แก้วก่องทรัพย์ ที่ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2558 ในการประชุมคณาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ครั้งที่ 15(1/2558) เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2558



ปรัชญา : เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน **ค่านิยมร่วม :** คิดบวก ผนวกใจ **อัตลักษณ์บัณฑิต :** บัณฑิตจิตสาธารณะ ใฝ่รู้ สู้งาน
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ พัฒนาคน สร้างงาน บนฐานวิทยาศาสตร์การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ต่อยอดภูมิปัญญาไทย ผ่านกระบวนการวิจัย ผสานองค์ความรู้ บูรณาการศิลปวัฒนธรรม เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันของชุมชนบนฐานการเปลี่ยนแปลงสู่การเป็นประชาคมอาเซียน

ก้าวแรกของเราชาวเกษตร

วันที่ 8 สิงหาคม 2558 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหารจัดโครงการก้าวแรกของเราชาวเกษตร เพื่อรับน้องใหม่และสืบสานวัฒนธรรมของคณะฯ สานสัมพันธ์ระหว่างคณาจารย์ รุ่นพี่และน้องใหม่ อีกทั้งให้น้องใหม่ทราบถึง แนวปฏิบัติตน ระเบียบ การเรียนการสอน การทำกิจกรรม รวมทั้งการประกันคุณภาพการศึกษาพร้อมทั้งได้สร้างความสามัคคีโดยการแบ่งกลุ่มเพื่อเข้าฐานเรียนรู้ของสาขาวิชา โดยมีรุ่นพี่เป็นผู้ดูแลฐานเพื่อสร้างความสนุกและสอดแทรกสาระ ความสำคัญของแต่ละสาขาวิชาเพื่อให้น้องใหม่เรียนรู้การปรับตัวและเตรียมความพร้อมสำหรับการเริ่มต้นการศึกษา



◆ ผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมกิจกรรม “ตักบาตรน้องใหม่ หัวใจสีเขียว” และกิจกรรม “ติดเข็มผูกไทด์”

เมื่อวันที่ 7 ส.ค.58 ที่ผ่านมาผู้บริหาร คณาจารย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหารร่วมกิจกรรม “ตักบาตรน้องใหม่ หัวใจสีเขียว” และกิจกรรม “ติดเข็มผูกไทด์ ประจำปี 2558” ณ หอประชุมศรีวิชัยติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม



◆ ผู้บริหาร คณาจารย์ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้ เนื่องในวันเบลทูล

เมื่อวันที่ 14 ก.ค. 58 ผศ.ดร.คงศักดิ์ ศรีแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย ผศ.ดร.ธวัชชัย ศุภวิทิตพัฒนา คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร และบุคลากร ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้ เนื่องในวันเบลทูล ณ โรงพยาบาลพุทธชินราช



◆ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหารร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านประกันคุณภาพกับ มรภ.กำแพงเพชร

เมื่อวันที่ 13 ก.ค. 58 อาจารย์ ดร.อุทัยวรรณ ฉัตรธง รองคณบดี ฝ่ายนโยบายและแผนพัฒนา พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมโครงการจัดการความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) เพื่อพัฒนาองค์กร: ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร



◆ คทก. จัดฟังบรรยายเรื่อง “จรรยาบรรณอาจารย์”

เมื่อวันที่ 4 ส.ค. 58 ผู้บริหาร คณาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหารเข้ารับฟังบรรยายเรื่อง “จรรยาบรรณอาจารย์” โดย รศ.ผศ.ฉลอง ชาตฐประชีวิน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ณ ห้อง กอ.302 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร



◆ แจ้งคณาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหารทุกท่าน

เนื่องจากทางคณะฯ ได้จัดทำระบบ E - document ขึ้นเพื่อใช้ในการแจ้งข้อมูลข่าวสารผ่านทางระบบออนไลน์ เพื่อลดความสิ้นเปลืองของทรัพยากรและสามารถแจ้งข่าวสารอย่างรวดเร็ว ดังนั้นทางคณะฯ จึงขอเปิดใช้ระบบนี้ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2558 เป็นต้นไป โดยช่วงทดลองใช้จะยังมีการสำเนาเอกสารแจกพร้อมกับแจ้งข่าวสารผ่านระบบ E - document เป็นเวลา 1 เดือน หลังจากนั้นทางคณะฯ จะปรับเปลี่ยนเป็นแจ้งผ่านระบบ E - document เพียงอย่างเดียว จึงขอประกาศให้คณาจารย์ทราบโดยทั่วกัน